

Long Xuyên, ngày 26 tháng 4 năm 2001

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện chủ trương: cấm chăn thả vịt đàn trên đồng ruộng, chất chà trên kênh mương, sông rạch và cấm phơi lúa, nông sản trên đường giao thông.

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có các văn bản để thực hiện các chủ trương như: cấm chăn thả vịt đàn trên đồng ruộng; chất chà trên kênh mương, sông rạch và cấm phơi lúa, nông sản trên đường giao thông. Các ngành, các cấp trong toàn tỉnh đã thực hiện khá tốt các chủ trương trên được nhân dân đồng tình ủng hộ và nghiêm chỉnh chấp hành. Tuy nhiên, thời gian gần đây việc nuôi vịt đàn, chất chà và phơi lúa xuất hiện khá phổ biến, làm tái ô nhiễm môi trường và mất trật tự nhưng chưa được chính quyền địa phương và sở, ngành có thẩm quyền xử lý nghiêm minh và kịp thời.

Để lập lại kỷ cương trong những lĩnh vực nêu trên, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân, phòng tránh tai nạn giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1- Chủ tịch UBND các cấp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các văn bản: Chỉ thị 16/1998/CT.UB ngày 29/4/1998 của UBND tỉnh về việc cấm chăn thả vịt đàn trên đồng ruộng, sông rạch và các công trình thủy lợi; Thông báo số 52/TB-UB ngày 04/5/1998 của UBND tỉnh về việc tháo dỡ các đồng chà trên kênh, mương, sông rạch. Đặc biệt là tổ chức thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2001 của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3 khóa VI từ ngày 22-23/12/2000 trong đó yêu cầu: kể từ năm 2001 không còn tình trạng phơi lúa trên đường giao thông quốc lộ và tỉnh lộ.

2- Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm với người dân cố tình vi phạm. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền giáo dục người dân chấp hành nghiêm túc các quy định.

3- Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ & Môi trường và Liên minh Hợp tác xã tỉnh hướng dẫn và giúp đỡ nông dân trong việc sấy lúa bằng lò sấy hoặc máy sấy, xóa bỏ thói quen phơi lúa trên đường giao thông.

4- Báo An Giang, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang và các cơ quan thông tin đại chúng khác phối hợp các ngành chức năng tăng cường phổ biến về những nội dung quy định nêu trên một cách cụ thể thiết thực; kịp thời phản ánh các hoạt động hưởng ứng thực hiện của nhân dân trên các địa bàn cũng như phê phán các biểu hiện vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố, Thủ trưởng Sở ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; kiểm điểm kết quả thực hiện và thường xuyên báo cáo UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN TỈNH AN GIANG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Hoàng Việt